

Bài Học 1

* 28 Tháng 6 – 4 Tháng 7

Cha Thiên Thượng Kính Yêu Của Chúng Ta



Đọc Kinh Thánh Nghiên Cứu Tuần Này: *Ma-thi-ơ 7:9-11; Giăng 14:8-10; Lu-ca 15:11-24; Ma-thi-ơ 6:25-34; Hê-bơ-rơ 9:14.*

Câu Gốc: “Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài. Ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài” (1 Giăng 3:1).

Đức Chúa Giê-su rất vui mừng nói về Đức Chúa Trời là Cha của Ngài. Phúc âm nói Đức Chúa Giê-su dùng chữ *Cha* cho Đức Chúa Trời hơn 130 lần. Có những lần khác, Đức Chúa Giê-su dùng những chữ như “Cha ở trên trời” (Ma-thi-ơ 6:14), “Cha là Đấng hằng sống” (Giăng 6:57), “Cha thánh” (Giăng 17:11), và “Cha công bình” (Giăng 17:25). Tên này miêu tả một mối quan hệ rất gần gũi liên kết chúng ta với Chúa.

Thường thường, một người “cha” có tình yêu thương, sự bảo vệ, và cấp dưỡng cho gia đình. Người cha cho gia đình tên họ và ràng buộc các thành viên với nhau. Chúng ta có thể vui hưởng những điều này và nhiều điều tốt khác khi chấp nhận Đức Chúa Trời là Cha thiên thượng của chúng ta.

Điều rất quan trọng cho chúng ta là biết Đức Chúa Cha. Nhưng mục đích của chúng ta không phải chỉ có kiến thức. Trong Kinh Thánh, biết người nào nghĩa là có một mối tương giao mật thiết với người đó. Điều này rất đúng với Cha trên trời của chúng ta.

Tuần này, chúng ta sẽ học những điều Đức Chúa Giê-su dạy về Cha chúng ta và về tình yêu vô biên của Ngài cho chúng ta. Chúng ta cùng nghiên cứu thêm về mối tương giao của Đức Chúa Cha với Đức Chúa Con và với Đức Thánh Linh.

Cha Chúng Ta Ở Trên Trời

Cha không phải là một tên mới của Đức Chúa Trời. Đôi khi Cựu Ước miêu tả Ngài như Cha của chúng ta (Ê-sai 63:16; Ê-sai 64:8; Giê-rê-mi 3:4,19; Thi thiên 103:13). Nhưng đó không phải là tên dùng nhiều nhất cho Ngài. Đối với dân Y-sơ-ra-ên, tên của Đức Chúa Trời là YHWH hay Yahweh. Tên này xuất hiện hơn 6,800 lần trong Cựu Ước. Đức Chúa Giê-su không đến để bày tỏ một Đức Chúa Trời khác với YHWH. Thay vào đó, sứ mạng của Ngài là bày tỏ đầy đủ hình ảnh mà Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài trong Cựu Ước. Đức Chúa Giê-su đã bày tỏ Đức Chúa Trời như Cha thiên thượng của chúng ta.

Đức Chúa Giê-su nói rõ ràng Đức Chúa Cha ở “trên trời.” Điều quan trọng là chúng ta nhớ lẽ thật này để có sự tôn trọng đúng đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta có Đức Chúa Cha đầy tình yêu thương, Đấng quan tâm sâu xa đến nhu cầu của con cái Ngài. Đồng thời, chúng ta nhìn nhận rằng Đức Chúa Cha trù mền này ở “trên trời.” Đây là nơi hàng triệu thiên sứ thờ lạy Ngài vì Ngài là vị Vua duy nhất của vũ trụ, thánh khiết và quyền phép. Sự kiện Ngài là Cha chúng ta mời gọi chúng ta đến cùng Ngài với sự tin cậy của một người con. Nhưng sự thật là Ngài ở trên trời nhắc nhở chúng ta về sự vĩ đại của Ngài, và chúng ta cần thờ lạy Ngài với sự tôn trọng triệt để.

Hãy đọc Ma-thi-ơ 7:9-11. Điều này nói gì với chúng ta về một người cha thế gian có thể bày tỏ bản tính của Cha thiên thượng chúng ta thế nào?

Không phải ai cũng có một người cha yêu thương và chăm lo cho mình. Vì những lý do khác nhau, một số người có thể không biết cha mình. Vì thế, đối với họ, gọi Đức Chúa Trời là “Cha của tôi” có thể có ít ý nghĩa. Nhưng tất cả chúng ta có ý tưởng một người cha tốt dưới đất nghĩa là gì. Và chúng ta có thể biết một số người bày tỏ mình là một người cha tốt.

Chúng ta biết người cha thế gian không hoàn hảo. Nhưng chúng ta cũng biết hầu hết họ rất yêu thương con của họ, mặc dầu họ có những sự yếu đuối. Và họ cố gắng cho các con mình những gì tốt đẹp nhất. Vậy, hãy tưởng tượng, Cha chúng ta ở trên trời có thể làm gì cho chúng ta.

Nhìn nhận Đức Chúa Trời là Cha thiên thượng của bạn có ý nghĩa gì đối với bạn? Điều đó nên có ý nghĩa gì đối với bạn?

Được Đức Chúa Con Bày Tỏ

Sứ đồ Giăng nói về Đức Chúa Cha. Người viết, “Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời” (Giăng 1:18). Từ khi A-đam và Ê-va sa ngã, tội lỗi đã ngăn cản chúng ta thấy Đức Chúa Trời. Môi-se đã muốn thấy Chúa. Nhưng Ngài phán, “Người sẽ chẳng thấy được mặt ta, vì không ai thấy được mặt ta mà còn sống” (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:20). Mặc dù chúng ta không thể thấy Ngài, mục đích trước hết của chúng ta là biết Đức Chúa Trời càng nhiều càng tốt, vì sự sống đời đời là nhìn biết Cha (Giăng 17:3).

Chúng ta thật sự cần biết gì về Đức Chúa Trời? Xin đọc Giê-rê-mi 9:23, 24. Tại sao biết những điều này quan trọng đối với chúng ta?

Trong cuộc thiện ác đấu tranh, sự tấn công chính của Sa-tan là chống lại bản tính Đức Chúa Trời. Nó nỗ lực trong việc khiến mọi người tin rằng Đức Chúa Trời ích kỷ và rất nghiêm khắc. Cách tốt nhất để chống lại những lời sự vu cáo này, Đức Chúa Trời đã sai Đức Chúa Giê-su xuống thế gian để bày tỏ các lời vu cáo đó là giả dối. Đức Chúa Giê-su đến để bày tỏ bản chất và bản tính của Đức Chúa Trời và sửa đổi những ý tưởng sai lầm mà nhiều người đã có về Đức Chúa Trời Ba Ngôi. “Chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết” (Giăng 1:18).

Hãy đọc Giăng 14:8-10. Xin lưu ý các môn đồ biết rất ít về Đức Chúa Cha ngay cả khi họ đã ở với Đức Chúa Giê-su hơn ba năm. Chúng ta có thể học được gì từ sự thiếu hiểu biết của họ?

Đức Chúa Giê-su buồn và ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Phi-líp. Sự quở trách nhẹ nhàng của Ngài bày tỏ tình yêu kiên nhẫn đối với các môn đồ chậm hiểu. Câu trả lời gợi ý Ngài có thể suy nghĩ như vậy: *Có thể các người không biết Ta sau khi đã cùng đi với Ta, nghe lời Ta, thấy những phép lạ nuôi đám đông, chữa lành người đau và kêu kẻ chết sống lại? Có thể các người không nhận ra là Cha làm những việc đó qua Ta?*

Các môn đồ không thấy Cha qua Đức Chúa Giê-su không có nghĩa là Đức Chúa Giê-su đã bày tỏ Cha cách sai lầm. Thay vào đó, Ngài chắc chắn làm trọn sứ mạng của Ngài là bày tỏ Cha cách đầy đủ. Vì thế, Ngài có thể nói, “Vị bằng các người biết ta, thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các người biết Ngài. . . Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha” (Giăng 14:7, 9).

Tình Yêu Thương Của Cha Trên Trời

Đức Chúa Giê-su đến để dạy chúng ta những gì Cựu Ước đã dạy. Đức Chúa Cha quan tâm đến chúng ta với một tình yêu không bờ bến (Giê-rê-mi 31:3; Thi thiên 103:13).

“Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời” (1 Giăng 3:1). Thật tuyệt vời là Đấng Thống trị đầy quyền phép của vũ trụ vĩ đại để cho những tội nhân nghèo khó sống trên trái đất nhỏ bé trong vũ trụ mênh mông gọi Ngài là *Cha*. Ngài làm vậy vì Ngài yêu thương chúng ta.

Có bằng chứng tốt nhất nào Đức Chúa Cha cho chúng ta để bày tỏ tình yêu của Ngài? Để trả lời, xin đọc Giăng 3:16, 17.

Đấng Christ bị đóng đinh trên thập tự giá không phải để tạo nên tình yêu trong lòng Đức Chúa Cha đối với tất cả mọi người. Sự chết chuộc tội của Ngài không phải là cách để làm Đức Chúa Cha yêu thương chúng ta. Sự chết của Ngài trên thập tự giá vì Đức Chúa Cha đã yêu chúng ta, ngay cả trước khi tạo thế. Và chúng ta có bằng chứng nào lớn về tình yêu này hơn là sự hy sinh của Đức Chúa Giê-su trên thập tự giá?

“Đức Chúa Cha yêu thương chúng ta không phải vì sự hy sinh lớn lao. Nhưng Ngài đã hy sinh vì Ngài yêu thương chúng ta.” – Phỏng trích Ellen G. White, *Steps to Christ*, tr. 13.

Một số người nghĩ Đức Chúa Cha không sẵn lòng yêu thương chúng ta. Đức Chúa Giê-su là Đấng Trung bảo của chúng ta. Nhưng sự kiện này không có nghĩa là Ngài phải khuyến khích Đức Chúa Cha yêu chúng ta. Chính Đấng Christ đã cất bỏ tư tưởng sai lầm này khi Ngài phán, “Vì chính Cha yêu thương các người” (Giăng 16:27).

Xin đọc Lu-ca 15:11-24. Sau đó, nghĩ về tình yêu thương của người cha đối với con trai hoang đàng. Hãy làm một danh sách những thí dụ người con đã nhận được tình yêu thương của cha mình. Còn chúng ta thế nào, mỗi người trong đường lối riêng của mình, cũng giống như người con trai hoang đàng? Bằng những cách nào bạn đã kinh nghiệm điều anh ta trải qua?

Sự Quan Tâm Đầy Thương Xót Của Cha Trên Trời

Thật quan trọng để biết chúng ta được chăm sóc. Một số người có thể không quan tâm tới chúng ta. Nhưng Đức Chúa Giê-su dạy Cha trên trời của chúng ta chăm sóc chúng ta bằng mọi cách. Tình yêu và sự thương xót của Cha không tùy thuộc vào những cảm xúc của con người. Tình yêu của Ngài chắc chắn và không thay đổi, dù việc gì xảy ra.

Hãy đọc Ma-thi-ơ 6:25-34. Ở đây có những lời khuyến khích nào? Làm thế nào chúng ta có thể học để tin cậy Đức Chúa Trời hơn, như Ngài bày tỏ cho chúng ta trong những câu này?

“Không có chương nào trong kinh nghiệm của chúng ta lại quá đen tối mà Ngài đọc không được. Không có một nan đề nào quá khó đối với Ngài không giải quyết nổi. Không một tai nạn nào xảy ra cho đứa con nhỏ bé nhất mà Ngài không chú ý. Không một lo âu vương vấn tâm hồn, không một niềm vui nào, không một lời cầu xin thành thật nào thoát khỏi đôi môi chúng ta mà Cha trên trời không biết hay quan tâm tới. Ngài ‘Chữa lành người có lòng đau thương, và bó vít của họ’ (Thi thiên 147:3). Mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời và mỗi linh hồn gắn bó mật thiết và đầy trọn như không có một linh hồn nào khác trên trái đất để chia sẻ sự chăm gìn của Ngài, không có một linh hồn nào khác để Ngài ban Con một yêu quý của Ngài.” – Phỏng trích Ellen G. White, *Steps to Christ*, tr. 100.

Ngay cả với những lời khuyến khích ở đây, chúng ta không thể bỏ qua sự kiện thảm trạng và sự đau khổ đến với chúng ta. Ngay cả những câu của bài học hôm nay, Đức Chúa Giê-su nói về “sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy” (Ma-thi-ơ 6:34). Trong câu này, Đức Chúa Giê-su có ý nói, không phải mọi sự đều tốt đẹp đối với chúng ta. Chúng ta phải sống với sự gian ác và những hậu quả buồn thảm và kinh khủng. Nhưng chúng ta có thể chắc chắn về tình yêu của Cha dành cho chúng ta, và tình yêu đó bày tỏ trên Thập tự giá. Chúng ta luôn luôn nhớ đến những sự ban cho và ơn phước của Cha trên trời vì điều đó rất quan trọng. Nếu không, thì chúng ta rất dễ nản chí khi bị kẻ thù tấn công, là điều chắc chắn xảy ra.

Bằng những cách nào, trong lúc bị rắc rối, bạn có thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với bạn thực tế thế nào? Bạn học được gì từ kinh nghiệm đó để chia sẻ với người khác có thể đang bị giống như bạn?

Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con Và Đức Thánh Linh

Bằng những cách khác nhau, Đức Chúa Giê-su dạy và cho thấy có ba Đấng trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh. Chúng ta không thể giải nghĩa lẽ thật này với lý luận của con người. Nhưng chúng ta lấy đức tin chấp nhận lẽ thật ấy (như nhiều lẽ thật khác trong Kinh Thánh). Cùng với sứ đồ Phao-lô, chúng ta cố gắng “đặt có nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn, đến nỗi có thể hiểu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 2:2). Có rất nhiều điều chúng ta không hiểu. Nhưng chúng ta có thể lấy đức tin tìm hiểu, vâng lời, cầu nguyện và học hỏi càng ngày càng hơn.

Ba Đấng trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời tích cực hoạt động trong những phần quan trọng trong đời sống Đức Chúa Giê-su. Tóm lược mỗi Đấng đã làm gì trong những biến cố sau đây: Sự Giáng sinh – Lu-ca 1:26-35; Lễ Báp-têm – Lu-ca 3:21, 22; Sự Đóng đinh – Hê-bơ-rơ 9:14.

Công việc của Đức Chúa Giê-su trên đất gần kết thúc. Ngài hứa với các môn đồ buồn thảm là Ngài sẽ sai Đức Thánh Linh xuống. Ở đây chúng ta thấy Ba Đấng cùng làm việc với nhau. Đức Chúa Giê-su hứa, “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần Lẽ thật” (Giăng 14:16, 17). Xin cũng đọc Giăng 14:26. Đức Chúa Giê-su giải nghĩa có sự hoàn toàn đồng ý và hợp tác giữa Ba Đấng trong chương trình cứu rỗi. Đức Chúa Con làm vinh hiển Đức Chúa Cha bằng cách bày tỏ tình thương của Cha (Giăng 17:4). Cũng vậy, Đức Thánh Linh làm vinh hiển Đức Chúa Con khi bày tỏ ân điển của Con cho thế gian (Giăng 16:14).

Hãy nghĩ tới một số lẽ thật khó hiểu khác đối với trí óc con người. Đồng thời, hãy nghĩ về nhiều điều trong thiên nhiên cũng khó hiểu. Các sự mầu nhiệm này nói gì với chúng ta về những giới hạn của trí óc con người và nhu cầu cần sống bởi đức tin? Hãy đem câu trả lời của bạn tới lớp học.

Nghiên Cứu Bổ Túc:

Ellen G. White, “A Personal God,” tr. 263-278, trong *Testimonies for the Church*, quyển 8.

“Để sự tin cậy của chúng ta nơi Đức Chúa Trời mạnh hơn, Đấng Christ dạy chúng ta gọi Ngài bằng một tên mới. Đây là một tên ràng buộc với lòng con người. Đức Chúa Giê-su ban cho chúng ta vinh dự được gọi Đức Chúa Trời là Cha. Tên này là một dấu hiệu bày tỏ tình yêu và sự tin cậy của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Đây cũng là lời hứa của tình yêu Ngài đối với chúng ta. Chúng ta dùng tên Ngài khi cầu nguyện. Ngài muốn chúng ta luôn luôn dùng tên này để chúng ta có thể yêu kính Ngài, thay vì sợ Ngài.

“Đức Chúa Trời nhìn nhận chúng ta là con Ngài. Ngài đã cứu chúng ta ra khỏi thế gian và đã chọn chúng ta để trở nên thành viên của gia đình Ngài, làm con trai con gái của Vua trời. Ngài mời gọi chúng ta tin cậy nơi Ngài với một niềm tin sâu xa và vững mạnh hơn niềm tin của một đứa trẻ vào người cha thế gian của nó. Cha mẹ yêu con cái mình. Nhưng tình yêu của Đức Chúa Trời thì lớn hơn, rộng hơn, sâu hơn, tình yêu của con người. Tình yêu này vô giới hạn.” – Phỏng trích Ellen G. White, *Christ’s Object Lessons*, tr. 141, 142.

“Cha trên trời của chúng ta đã bày tỏ tình yêu Ngài cho mỗi chúng ta trên thập tự giá ở Núi Sọ. Cha yêu thương chúng ta. Ngài đầy tình yêu và thương xót.” – Ellen G. White, *Signs of the Times*, 30 tháng 9, 1889.

Đề Tài Thảo Luận:

- 1 Giả thử ai đó nói với bạn rằng họ không thể yêu mến Đức Chúa Trời và tin cậy nơi Ngài như một người Cha trên trời. Đó là vì những kinh nghiệm đau buồn của người đó đối với người cha dưới đất. Vậy bạn có thể giúp họ thế nào để yêu mến Đức Chúa Trời và có niềm tin nơi Ngài?
- 2 Chúng ta biết Đức Chúa Trời yêu chúng ta. Vậy tại sao có những sự đau khổ?
- 3 Hãy ôn lại các câu trả lời của bạn cho câu hỏi chót của ngày thứ Năm.
- 4 Hãy nghĩ về sự lớn lao của vũ trụ. Cũng hãy nghĩ Đức Chúa Giê-su, Đấng tạo nên vũ trụ, cũng chết cho chúng ta trên thập tự giá. Làm thế nào chúng ta hiểu hoàn toàn điều tuyệt vời và đầy hy vọng này? Làm thế nào chúng ta học để vui hưởng thí dụ tuyệt vời về tình yêu của Đức Chúa Trời?